

บทที่ 4

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน ว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นรวมทั้งความเข้าใจต่อปัญหาความรุนแรงที่มีต่อผู้หญิงในครอบครัวอย่างไร รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยมีสมมติฐานว่า ปัจจัยด้านประชากรเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ ปัจจัยด้านทัศนคติและความรู้ความเข้าใจ ได้แก่ ทัศนคติต่อบทบาทเพศในครอบครัว ทัศนคติต่อความเสมอภาคทางเพศในสังคม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงที่กระทำต่อผู้หญิง และปัจจัยด้านประสบการณ์และการได้รับข่าวสาร ได้แก่ ประสบการณ์เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว และการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว น่าจะมีอิทธิพลส่งผลให้เกิดความแตกต่างในความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวของประชาชน

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (survey research) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ตอบเป็นผู้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง และผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้ด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรเพศชายและหญิงอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 568 รายจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และจากชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างธันวาคม 2550 – กุมภาพันธ์ 2551

4.1 สรุปผลการศึกษา

4.1.1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ผลการศึกษาลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 41.9 ปี มีสถานภาพกำลังสมรส มีการศึกษาเฉลี่ย 12.0 ปี และมีรายได้มัธยฐาน 13,180.0 บาท สำหรับปัจจัยด้านทัศนคติและความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติทางบวกคือยอมรับความเท่าเทียมกันต่อบทบาทเพศในครอบครัว และต่อความเสมอภาคทางเพศในสังคม นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจที่ค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับความรุนแรงที่กระทำต่อผู้หญิง สำหรับประสบการณ์หรือการเคยพบเห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์

เคยถูกระงับ หรือเคยพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว โดยเหตุการณ์สามีทำร้ายภรรยา เป็นเหตุการณ์ที่มีผู้ตอบมากที่สุด ส่วนการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารในระดับปานกลาง

4.1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัว

จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเชิงไม่ยอมรับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัว และเห็นด้วยว่าเป็นปัญหาสังคมที่ควรได้รับการป้องกันแก้ไข และมีมาตรการทางกฎหมาย และทางสังคมมาป้องปรามและบรรเทาการกระทำรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัว

อย่างก็ตามพบว่าในบางประเด็นความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างไม่สอดคล้องกัน เช่น ในประเด็นของการใช้กฎหมาย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าภรรยาที่ถูกทำร้ายควรต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อสามีผู้กระทำ แต่ก็ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังเห็นด้วยว่าเมื่อเกิดปัญหาความรุนแรงที่สามีกระทำต่อภรรยา เจ้าหน้าที่ตำรวจควรใช้วิธีไกล่เกลี่ยมากกว่าแจ้งความ

4.1.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัว

กับตัวแปรอิสระ

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวกับตัวแปรอิสระ ผลปรากฏดังนี้ (รายละเอียดในตารางที่ 14)

1) ผลการวิเคราะห์แปรผันสองทาง (bivariate analysis)

ในการวิเคราะห์การแปรผันสองทางโดยการวิเคราะห์ถดถอยแบบง่าย เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามคือความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวกับตัวแปรอิสระ พบว่ามีตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัว ที่เป็นไปทิศทางและตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งหมด 9 ตัวแปร กล่าวคือ ตัวแปรเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ ทักษะคิดต่อบทบาทเพศในครอบครัว ทักษะคิดต่อความเสมอภาคทางเพศในสังคม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงที่กระทำต่อผู้หญิง และการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปัจจัยด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล พบว่าเพศหญิงมีความคิดเห็นเชิงไม่ยอมรับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวมากกว่าเพศชาย ผู้มีอายุน้อยกว่ามีความคิดเห็นเชิงไม่ยอมรับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวมากกว่าผู้มีอายุมากกว่า ผู้มีการศึกษาสูงกว่ามีความคิดเห็นเชิงไม่ยอมรับความรุนแรง

ต่อผู้หญิงในครอบครัวมากกว่าผู้มีการศึกษาค่ากว่า ผู้ที่เป็นโศกมึความคิดเห็นเชิงไม่ยอมรับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวมากกว่าผู้ที่มีสถานภาพสมรสอื่นๆ และผู้ที่ประกอบอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็นเชิงไม่ยอมรับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวมากกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพอื่นๆ

ปัจจัยด้านทัศนคติและความรู้ความเข้าใจ พบว่า ผู้ที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อบทบาทเพศในครอบครัวมีความคิดเห็นเชิงไม่ยอมรับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวมากกว่าผู้ที่มีทัศนคติเชิงลบต่อบทบาทเพศในครอบครัว ผู้ที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อความเสมอภาคทางเพศในสังคมมีความคิดเห็นเชิงไม่ยอมรับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวมากกว่าผู้ที่มีทัศนคติเชิงลบต่อความเสมอภาคทางเพศในสังคม และพบว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงที่กระทำต่อผู้หญิงมากกว่ามีความคิดเห็นเชิงไม่ยอมรับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวมากกว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงที่กระทำต่อผู้หญิงน้อยกว่า ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวอธิบายได้ว่าการยอมรับความเสมอภาคทางเพศ การยอมรับบทบาทที่เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง ส่งผลทำให้เกิดความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัว

ปัจจัยด้านประสบการณ์และการได้รับข่าวสาร พบว่า การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัว โดยผู้ที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวมากกว่ามีความคิดเห็นเชิงไม่ยอมรับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวมากกว่าผู้ที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวน้อยกว่า

ผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบง่ายนี้ ยังไม่อาจถือว่าเป็นข้อสรุปสำหรับปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด หรือมีอิทธิพลอย่างแท้จริงต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัว เนื่องจากวิธีนี้ยังไม่ได้มีการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอื่น จึงอาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แท้จริง ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple regression analysis) ซึ่งเป็นวิธีการที่มีการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ และใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุขั้นตอน (stepwise regression analysis) เพื่อดูว่าตัวแปรอิสระใดที่เป็นตัวอธิบายที่ดีที่สุดสำหรับความผันแปรของตัวแปรตาม

2) ผลการวิเคราะห์แปรผันหลายทาง (multivariate analysis)

2.1) การวิเคราะห์ถดถอยพหุ

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุพบว่ากลุ่มตัวแปรอิสระทั้ง 11 ตัวมีผลต่อตัวแปรตามคือความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุ่มตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถร่วมกันอธิบายการแปรผันของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวได้ร้อยละ 33.1 และพบว่าเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ ให้คงที่แล้ว มีตัวแปรอิสระ 5 ตัวที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงใน

กรอบคร่าวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าตัวแปรทัศนคติต่อความเสมอภาคทางเพศในสังคมสามารถอธิบายการแปรผันของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวได้ดีที่สุด ($Beta = 0.363$) ซึ่งผลดังกล่าวแสดงถึงการมีแนวคิดยอมรับความเท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงชาย และไม่เห็นด้วยกับความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศซึ่งเป็นผลมาจากวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ซึ่งเป็นพื้นฐานของปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัว จึงทำให้มีอิทธิพลความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวอย่าง รองลงมาคือ การศึกษา ($Beta = 0.145$) ทั้งนี้เนื่องจากการมีศึกษายิ่งมากก็ยิ่งทำให้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ เข้าถึงความรู้อีกตามไปด้วย และยังทำให้มีความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ได้มากขึ้นตามไป จึงส่งผลให้ผู้มีการศึกษาสูงกว่ามีความคิดเห็นเชิงไม่ยอมรับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวมากกว่าผู้มีการศึกษาต่ำกว่า ส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงที่กระทำต่อผู้หญิง ($Beta = 0.104$) เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน จึงทำให้ยังมีความรู้ความเข้าใจเรื่องดังกล่าวยิ่งมากก็จะมีความคิดเห็นไม่ยอมรับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวตามไปด้วย

สำหรับทัศนคติต่อบทบาทเพศในครอบครัว ($Beta = 0.095$) เป็นสิ่งที่เกิดจากการมีแนวคิดยอมรับความเท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงชาย โดยเฉพาะในครอบครัว ซึ่งย่อมส่งผลให้ไม่ยอมรับความคิดที่สามมีอำนาจ มีสิทธิในตักรรยา ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดความรุนแรงต่อสตรีในครอบครัว จึงส่งผลให้ ผู้ที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อบทบาทเพศในครอบครัวน่าจะมีความคิดเห็นเชิงไม่ยอมรับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวมากกว่าผู้ที่มีทัศนคติเชิงลบต่อบทบาทเพศในครอบครัว และประสบการณ์เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ($Beta = 0.085$) ทั้งนี้การที่บุคคลมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นการทำให้เกิดการเรียนรู้และพิจารณาผลกระทบตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น จึงทำให้ผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวมากกว่ามีความคิดเห็นเชิงไม่ยอมรับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวมากกว่าผู้ที่ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวน้อยกว่า

2.2) การวิเคราะห์ถดถอยพหุขั้นตอน

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุขั้นตอน พบว่าผลที่ได้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ถดถอยพหุตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวสามารถอธิบายการผันแปรของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และร่วมกันอธิบายการแปรผันของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวได้ร้อยละ 31.7 โดยตัวแปรทัศนคติต่อความเสมอภาคทางเพศในสังคมสามารถอธิบายการแปรผันของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวได้ดีที่สุด อธิบายได้ถึงร้อยละ 26.9 รองลงมาคือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงที่กระทำต่อผู้หญิงสามารถอธิบายการแปรผันของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรง

ต่อผู้หญิงในครอบครัวเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 1.6 ถัดไปคือการศึกษา และประสบการณ์เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งสามารถอธิบายการแปรผันของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวเพิ่มขึ้นได้เท่ากับคือร้อยละ 1.1 และลำดับสุดท้ายคือทัศนคติต่อบทบาทเพศในครอบครัว ซึ่งสามารถอธิบายการแปรผันของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 0.09

ตารางที่ 14 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัว

ตัวแปร	การวิเคราะห์แปรผันสองทาง		การวิเคราะห์แปรผันหลายทาง		
	การวิเคราะห์ถดถอยแบบง่าย		การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ	การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุขั้นตอน	
1. เพศ	✓	*	✓		
2. อายุ	✓	*	✓		
3. การศึกษา	✓	*	✓	*	3 *
4. สถานภาพสมรส	✓	*	✓		
5. อาชีพ	✓	*	×		
6. รายได้	✓		✓		
7. ทัศนคติต่อบทบาทเพศในครอบครัว	✓	*	✓	*	5 *
8. ทัศนคติต่อความเสมอภาคทางเพศในสังคม	✓	*	✓	*	1 *
9. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงที่กระทำต่อผู้หญิง	✓	*	✓	*	2 *
10. ประสบการณ์เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว	✓		✓	*	4 *
11. การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว	✓	*	✓		

หมายเหตุ ✓ มีทิศทางเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ × มีทิศทางไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1 - 5 อธิบายการแปรผันของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวได้เป็นอันดับที่ 1 - 5

การศึกษาวิจัยความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นรวมทั้งความเข้าใจต่อปัญหาความรุนแรงที่มีต่อผู้หญิงซึ่งมีสถานะเป็นภรรยาเป็นอย่างไร และปัจจัยใดที่ส่งผลให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากความคิดเห็น ความเข้าใจและการตระหนักถึงสาเหตุตลอดจนวิธีจัดการแก้ไขปัญหาของคนในสังคมนั้น เป็นแนวทางสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัว ซึ่งผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นที่ไม่ยอมรับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัว เข้าใจว่าเป็นปัญหาสังคมที่ควรได้รับการป้องกันแก้ไขโดยความร่วมมือจากทุกคนในสังคม โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการมีมาตรการทางกฎหมายและสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการป้องปรามและบรรเทาการกระทำรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัว และส่วนใหญ่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งผลการศึกษาสามารถสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันสังคมเห็นความสำคัญในการแก้ไขและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาคความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัว

สำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวที่สำคัญที่สุดคือทัศนคติต่อความเสมอภาคทางเพศในสังคม โดยผู้ที่มีทัศนคติต่อความเสมอภาคทางเพศในสังคมมากจะมีความคิดเห็นเชิงไม่ยอมรับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวสูงตามไปด้วย และยังพบว่าปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัว ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงที่กระทำต่อผู้หญิง และทัศนคติต่อบทบาทเพศในครอบครัว ซึ่งต่างก็เป็นตัวแปรที่เชื่อมโยงกับระบบแนวคิดชายเป็นใหญ่ที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศในสังคม อันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัว

4.2 ข้อเสนอแนะ

4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1) ผลจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าปัจจัยที่เป็นอิทธิพลสำคัญต่อการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัว คือ ทัศนคติต่อความเสมอภาคทางเพศในสังคม ดังนั้นในการทำให้เกิดความคิดเห็นที่ไม่ยอมรับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวของสังคมโดยรวม เพื่อเป็นปัจจัยหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวนั้น นอกจากการให้ข้อมูลถึงสาเหตุ ผลกระทบ วิธีการแก้ไขเรื่องความรุนแรงในครอบครัว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องให้ความสำคัญกับการลดอคติทางเพศของคนในสังคม โดยการสร้างความเข้าใจเรื่องความเสมอภาคทางเพศ รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมถึงสิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย เนื่องจาก

ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและชายในสังคมซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากระบบสังคมชายเป็นใหญ่ที่เป็นรากฐานสำคัญของการเกิดความรุนแรงต่อผู้หญิง

2) จากผลการศึกษาพบว่าประชาชนที่เป็นตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวในทิศทางที่เห็นว่าเป็นปัญหาที่ต้องช่วยกันแก้ไข และมีความคิดเห็นว่าพร้อมจะช่วยเหลือผู้ถูกกระทำ ความรุนแรงแม้ว่าจะมีผลกระทบต่อตนเองบ้างก็ตาม ครอบครัว แต่เมื่อพิจารณาจากร้อยละของผู้ตอบก็พบว่าบางประเด็น มีผู้ที่ยังมีความคิดเห็นหรือมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอยู่มาก ดังนั้นเพื่อสร้างจิตสำนึกของการรับผิดชอบ ความร่วมมือร่วมใจ และความเข้าใจที่ถูกต้องของคนในสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวให้เพิ่มมากขึ้น ผู้เกี่ยวข้องควรจัดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ได้รับความรุนแรงและประชาชนทั่วไปให้ทราบอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เช่น ข้อมูลการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานหรือช่องทางในการขอรับการช่วยเหลือเมื่อมีการกระทำรุนแรงเกิดขึ้น เป็นต้น

3) ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่าการศึกษาเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลให้เกิดความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัว โดยยิ่งมีการศึกษามากขึ้น ความคิดเห็นในเชิงไม่ยอมรับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวก็จะมากขึ้นตามไป ซึ่งอาจเกิดจากการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวอาจจะมี การถ่ายทอดหรือสอนกันในการศึกษาระดับสูงมากกว่า ทำให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาน้อย อาจจะไม่ได้รับความรู้เท่าที่ควร ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการศึกษาให้ความรู้เรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย สิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย และการต่อต้านและป้องกันการกระทำรุนแรงต่อผู้หญิง ให้กับประชาชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา โดยเฉพาะในการศึกษาภาคบังคับ ควรให้มีการการปลูกฝังความคิดค่านิยมเรื่องความเสมอภาคตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาความคิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่

4) ผลการวิจัยพบว่า ประสพการณ์เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัว ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้ที่มีประสพการณ์เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ในการวางมาตรการหรือนโยบายเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัว เช่น วิธีการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้สอดคล้อง และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประสบปัญหาอย่างแท้จริง เนื่องจากผู้ที่เคยมีประสพการณ์โดยเฉพาะที่เกิดกับตนเองหรือคนใกล้ชิด อาจจะสามารถพิจารณาหรือเสนอแนวทางที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ สามารถดำเนินการได้จริงมากขึ้น

4.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงวิจัย

ผู้สนใจอาจศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเด็นอื่นๆ นอกเหนือจากประเด็นความรุนแรงในครอบครัวและที่กระทำต่อภรรยา การศึกษาวิจัยในอนาคต อาจครอบคลุมในประเด็น ความรุนแรงต่อเด็กผู้หญิง การล่วงละเมิดทางเพศในสังคมหรือที่ทำงาน และอาจศึกษาความคิดเห็นจากผู้ที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้ ข้อมูลที่แตกต่างไป หรืออาจทำการศึกษาโดยวิธีอื่น เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มเพื่อ ระดมความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งอาจทำให้ได้ข้อมูลความคิดเห็นที่ละเอียดมากขึ้น

นอกจากนี้ผู้สนใจอาจศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัว ในประเด็นต่างๆ เช่น ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการป้องกันแก้ไข กระบวนการทางกฎหมาย หรือช่องทางการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวที่ ประชาชนต้องการหรือเห็นว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไข